

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๔๕๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการสอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร “การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ  
การอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมครูฯ	จำนวน ๑ ชุด
๒. คำชี้แจง	จำนวน ๑ ชุด
๓. กำหนดการ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และมูลนิธิเพชรภาษา ได้ดำเนินงานโครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร “การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนให้ครูมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง จนเกิดเป็นความถนัดทั่วไปของผู้เรียน อีกทั้งเป็นหลักสูตรอบรมครูที่สามารถนำไปใช้นับชั่วโมงได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็นและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้เข้าอบรม ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด ซึ่งในปี ๒๕๖๓ จะดำเนินการจัดอบรม จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๕๐ คน รวม ๑๐๐ คน ดังนี้

จุดที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม วิ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ไปยังโรงเรียนในสังกัด โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [moral.gsb@hotmail.com](mailto:moral.gsb@hotmail.com)

**โครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร**  
**“การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)”**  
**รหัสหลักสูตร ๒๓๐๐๑**

**หลักการและเหตุผล**

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเติบโตจากวัยอนุบาล ถึงวัยประถมศึกษา และวัยมัธยมศึกษาให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตอย่างที่เราเรียกว่า เก่ง ดี มีสุข นอกจากนั้น การศึกษาขั้นพื้นฐานยังเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ที่นอกจากจะต้องมีความสามารถอันเป็นพื้นฐานแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีวิจรรย์ญาณ มีความสร้างสรรค์ สามารถดึงองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ที่เรียนในระดับอุดมศึกษา มาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในวิชาสาขาที่เรียนให้สำเร็จลุล่วง สร้างสรรค์สังคมด้วยความรู้ วิทยาการ เพื่อให้อยู่ร่วมกันในโลกที่มีทรัพยากรจำกัดได้อย่างแบ่งปัน และมีความสุขด้วยกัน

“ภาษา” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ตนเอง เริ่มตั้งแต่ภาษาประจำชาติ นั่นคือ ภาษาไทย และภาษาที่เป็นสากลเพื่อการใช้สื่อสารกับผู้ที่ไม่ใช่คนไทย เพื่อให้เราได้เรียนรู้สื่อสารกับโลกที่กว้างขึ้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นเวลา ๑๒ ปี สาระการเรียนรู้จะขยายออกทั้งทางกว้างและทางลุ่มลึกเพิ่มขึ้นในแต่ละชั้นปี โดยมีสาระหลักที่เรียกชื่อเดียวกันตลอด ๑๒ ปี ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการเรียนรู้ด้านภาษาที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดให้เรียนนี้ นอกจากการเรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานที่กำหนดแล้ว ผู้เรียนต้องมียุทธศาสตร์ที่จะได้รับการตัดสินให้เลื่อนระดับชั้นหรือจบการศึกษาได้ อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและการประเมินผลความสามารถนักเรียนในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน เพื่อจะตัดสินการเลื่อนระดับชั้นหรือจบการศึกษาอีกประการหนึ่งด้วย จะเห็นได้ว่าภาษา การอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องฝึกฝนให้เรียนรู้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี

สำหรับการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาบางคณะวิชา บางมหาวิทยาลัย นอกจากจะพิจารณาคะแนนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และคะแนนการสอบวิชาเฉพาะแล้ว ยังกำหนดให้ใช้คะแนนจากการสอบความถนัดทั่วไป การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจากการอ่าน เป็นส่วนประกอบเพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วย ซึ่งในการสอบความถนัดทั่วไป คือ General Aptitude Test หรือ GAT

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา วิชาการอมสิน (สำนักงานใหญ่) และมูลนิธิเพชรภาษา ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความรู้ ความสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เข้าใจหลักการ ความสำคัญการเรียนรู้ การฝึกฝน การพัฒนาความถนัดทั่วไปให้แก่ นักเรียน จึงจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)” แก่ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูได้ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในการสอดแทรกในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม



หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือการสอดแทรกในการเรียน “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” อีกหลายวิชา ทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ซึ่งเป็นความถนัดทั่วไปของผู้เรียน ได้รับการพัฒนา เป็นไปอย่างบูรณาการ กลมกลืน มีความน่าสนใจ ผู้เรียนกระหายใคร่รู้ สนุกกับการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากกว่าเรียนเพื่อการสอบ การแข่งขัน ซึ่งเร่งรีบใช้เวลาน้อยและเน้นการจดจำ มากกว่าความเข้าใจ

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความจดจำ และเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในเรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ บูรณาการเทคนิค กลวิธี การจัดการเรียนรู้ ประเมินผล และสร้างสรรค์ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เข้าใจ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในเรื่องการอ่าน คิด วิเคราะห์ จากงานเขียนที่หลากหลายลักษณะ

#### กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาและสนใจเรื่องภาษาไทย การอ่าน คิด วิเคราะห์เชื่อมโยง จากการอ่าน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และ ๒๙ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐๐ คน

#### ลักษณะการดำเนินการ

๑. การบรรยายสาธิตร้อยละ ๔๐ และลงมือปฏิบัติ ร้อยละ ๖๐ การอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน

๒. แบ่งจัดอบรม จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๕๐ คน รวมเป็น ๑๐๐ คน

#### วิทยากร

มีจำนวน ๒ ชุด หรือ ๑ ชุด ตามความเหมาะสม

#### ระยะเวลาดำเนินการจัดสอนเสริมวิชา GAT

ช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

#### ตารางพื้นที่และวันที่จัดสอนเสริมวิชา GAT

ค่าย ที่	ภูมิภาค	จังหวัด	สถานที่	วัน/เดือน/ปี
๑.	กลาง	สุพรรณบุรี	โรงแรม คัมสุพรรณ	๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒.	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	โรงแรม วี โฮเทล	๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ พื้นที่และวันที่จัดสอนเสริมวิชา GAT อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

## งบประมาณ

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ สอน กระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร “การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คติวิเคราะห์ เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

## แผนดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	การดำเนินการ	ช่วงเวลา
๑.	ประชาสัมพันธ์โครงการ	สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.	เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม	สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.	ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.	ดำเนินการจัดอบรม (ตามตารางพื้นที่และวันที่จัดอบรม)	พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.	ประชุมและติดตามประเมินผลโครงการ	ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และ กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.....



กรอกใบสมัครในระบบ Google form  
ผ่าน QR Code ในคำชี้แจง

## คำชี้แจง

การสมัครเข้าร่วมโครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร  
“การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)”  
รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑

### ● จุดมุ่งหมาย

โครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร “การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑ เป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง) รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเพชรภาษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเป็นหลักสูตรการอบรมที่ครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดพัฒนาจากโครงการ “GSB เต็มฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ด้วยเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความรู้ ความสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เข้าใจหลักการ ความสำคัญการเรียนรู้ การฝึกฝน การพัฒนาความถนัดทั่วไปให้แก่แก่นักเรียน จึงจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร “การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)” แก่ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูได้ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในการสอดแทรกในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือการสอดแทรกในการเรียน “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” อีกหลายวิชา ทำให้การเรียนรู้ การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน ซึ่งเป็นความถนัดทั่วไปของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปอย่างบูรณาการ กลมกลืนมีความน่าสนใจ ผู้เรียนกระหายใคร่รู้ สนุกกับการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษามากกว่าเรียนเพื่อการสอบ การแข่งขัน ซึ่งเร่งรีบใช้เวลา น้อยและเน้นการจำมากกว่าความเข้าใจ

ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาและสนใจเรื่องภาษาไทย การอ่าน การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจากการอ่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐๐ คน แบ่งเป็น ๒ ภูมิภาค จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๕๐ คน

### ● กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาและสนใจเรื่องภาษาไทย การอ่าน การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจากการอ่าน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และ ๒๙ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐๐ คน



### ● การรับสมัคร

ครูผู้สอนที่สนใจและเป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถืพุทธ <https://www.vitheeбудdha.com> คอลัมน์ข่าวสาร สนก. และ <https://www.gsb.or.th> และให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑) สพฐ. ประชาสัมพันธ์ไปยังเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. ตามที่ระบุ

๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังครูผู้สอนตามกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความสนใจ โรงเรียนละ ไม่เกิน ๒ คน พร้อมแนบหนังสือนำส่งจากโรงเรียน

๓) ผู้สมัครศึกษารายละเอียดและกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าอบรมผ่านระบบ google form

๔) สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผ่าน [www.vitheeбудdha.com](http://www.vitheeбудdha.com)

๕) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมส่งแบบตอบรับมาที่ [moral.innoobec@gmail.com](mailto:moral.innoobec@gmail.com)

\*\*\* ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดและกรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน QR Code ด้านล่าง ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์สแกนหนังสือนำส่งจากโรงเรียน ( ไฟล์เอกสารแบบ PDF เท่านั้น )

\*\*\* ปิดรับสมัครทันที เมื่อจำนวนผู้เข้าอบรมครบตามเป้าหมาย ( ๕๐ ท่าน / รุ่น )



สแกนเพื่อกรอกข้อมูลใบสมัคร  
ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

### ● วันและสถานที่

จุดอบรม	จังหวัด	วันที่อบรม	วันหมดเขตรับสมัคร	ผู้ประสานงาน จาก สพฐ.
จุดที่ ๑ โรงแรมคุ้มสุพรรณ	สุพรรณบุรี	๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (จะปิดรับสมัครก่อน หากเต็มจำนวน)	ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข โทร. ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙ นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ โทร. ๐๘๒ ๕๕๖ ๒๔๕๑ นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน โทร. ๐๖๔ ๕๙๑ ๑๒๒๒
จุดที่ ๒ โรงแรม วี โฮเทล	อุบลราชธานี	๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (จะปิดรับสมัครก่อน หากเต็มจำนวน)	นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ โทร. ๐๘๓ ๖๕๒ ๓๐๘๘ นางสาวทิมมพร มาลาถ้ำ โทร. ๐๘๖ ๘๗๙ ๖๘๕๗ นางสาววาสนา กรเกตุ โทร. ๐๙๙ ๓๕๙ ๓๕๒๙

● **การประกาศผล**

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จะประกาศให้ทราบก่อนถึงวันอบรมไม่น้อยกว่า ๗ วัน โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.vitheeбудdha.com> และ <https://www.gsb.or.th>

● **ค่าใช้จ่ายในการอบรม ๓ วัน (สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน)**

๑. ค่าที่พัก
๒. ค่าอาหารกลางวัน ๓ มื้อ อาหารเย็น ๒ มื้อ
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖ มื้อ (สาย ๓ มื้อ , บ่าย ๓ มื้อ)

● **การแต่งกาย** ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

● **ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่**

- สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๙
- ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙
- นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๘๒ ๕๕๖๒๔๕๑
- นางสาวจรรุวรรณ กาบซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๖๔ ๕๙๑ ๑๒๒๒
- นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๘๓ ๖๕๒ ๓๐๘๘
- นางสาวทิมมพร มาลาต้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. ๐๘๖ ๘๗๙ ๖๘๕๗
- นางสาววาสนา กรเกตุ พนักงานราชการ โทร. ๐๙๙ ๓๕๙ ๓๕๒๙
- ธนาคารออมสิน โทร. ๐๒ ๒๙๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๕๕๒๘๖ - ๙๐



### กำหนดการ

โครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร  
“การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คติวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)”

รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑

จัดโดย ธนาคารออมสิน(สำนักงานใหญ่) และ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

+++++

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงแรม คும்สุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕๐ ท่าน  
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐- ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงแรม วี โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕๐ท่าน  
วันแรก ( ๘ ชั่วโมง )

- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร เข้าที่พัก
- ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรมครู  
โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้แทนธนาคารออมสิน
- ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. Pre test และ ความเข้าใจเรื่อง GAT: การอ่าน คติวิเคราะห์เชื่อมโยง (๒)  
: แบบเหตุ ผล : แบบแยกแยะองค์ประกอบ : แบบยืดยัง  
โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ความเข้าใจเรื่อง GAT: การอ่าน คติวิเคราะห์เชื่อมโยง (ต่อ) (๒)  
: แบบเหตุ ผล : แบบแยกแยะองค์ประกอบ : แบบยืดยัง  
โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
- ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
- ๑๕.๑๕ - ๑๗.๑๕ น. ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ GAT: การอ่าน คติวิเคราะห์เชื่อมโยง (๒)  
โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
- ๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
- ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ GAT: การอ่าน คติวิเคราะห์เชื่อมโยง (๒)  
โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
- ๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

### วันที่สอง ( ๙ ชั่วโมง )

- ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
- ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เทคนิคจัดการเรียนรู้ GAT ตรงใจวัยรุ่น (๑.๕)  
โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
- ๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง





๐๙.๔๕ - ๑๒.๑๕ น.	ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ GAT โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์	(๒.๕)
๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.	Teaching for Change : Form Teach to Test to Teach to Learn จากหลักสูตรการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนุษะมาน อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สุ่มแสนสุข อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ	(๑)
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.	รับประทานอาหารว่าง	
๑๔.๔๕ - ๑๖.๔๕ น.	ปฏิบัติการ อ่าน วิเคราะห์ งานเขียนประเภทต่างๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนุษะมาน อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สุ่มแสนสุข อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ	(๒)
๑๖.๔๕ - ๑๘.๐๐ น.	รับประทานอาหารเย็น	
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.	เทคนิค วิธีการและตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนุษะมาน อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สุ่มแสนสุข อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ	(๒)
๒๐.๐๐ น.	พักผ่อนตามอัธยาศัย	

### วันที่สาม ( ๓ ชั่วโมง )

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.	รับประทานอาหารเช้า	
๐๘.๐๐ - ๙.๓๐ น.	กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนุษะมาน อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สุ่มแสนสุข อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ	(๑.๕)
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.	รับประทานอาหารว่าง	
๐๙.๔๕ - ๑๒.๑๕ น.	กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ (ต่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนุษะมาน อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สุ่มแสนสุข อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ	(๑.๕)
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน	



- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. Post Test  
มอบวุฒิบัตร และพิธีปิดการอบรม  
โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และ ผู้แทนธนาคารออมสิน
- ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
- ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

+++++

- หมายเหตุ ๑) ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน พักนอนในโรงแรมที่จัดให้ทั้ง ๒ คืน
- ๒) สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
- \*คุณเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ โทร ๐๘๒ ๕๕๖ ๒๔๕๑
- \*คุณจรรุวรรณ กาบซ้อน โทร ๐๖๔ ๕๙๑ ๑๒๒๒

